

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NINH HẢI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**

**BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA
cho Nhân dân và cán bộ huyện Ninh Hải trong 10 năm triển khai
thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020**

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Ninh Hải là huyện đồng bằng ven biển, nằm phía Đông Bắc tỉnh Ninh Thuận, diện tích đất tự nhiên 25.358,09 ha. Toàn huyện có 09 đơn vị hành chính gồm 01 thị trấn (thị trấn Khánh Hải) và 8 xã (Tri Hải, Phương Hải, Tân Hải, Xuân Hải, Hộ Hải, Thanh Hải, Nhơn Hải, Vĩnh Hải), gồm 50 thôn, khu phố với 03 dân tộc chủ yếu (Kinh, Chăm, Raglai). Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2020, huyện Ninh Hải triển khai trên 08 xã với 40 thôn.

Năm 2011, từ khi bắt đầu triển khai thực hiện CTMTQG XDNTM trên địa bàn huyện với nền sản xuất nông nghiệp còn manh mún, công nghiệp, dịch vụ thương mại chưa phát triển, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân, cơ cấu kinh tế Thương mại – Dịch vụ: Công nghiệp – Xây dựng: Nông – Lâm – Thủy sản tương ứng là 27% : 31% : 42%, thu nhập bình quân đầu người 10,35 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo 7,60%, bình quân mỗi xã chỉ đạt 4 tiêu chí/xã, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn.

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hướng dẫn, hỗ trợ của các Sở, ban ngành tỉnh. Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành quyết liệt cùng với sự phối hợp đồng bộ, có hiệu quả của cả hệ thống chính trị, các ban ngành của huyện gắn với việc phân công cụ thể và điều hành thực hiện quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, sự đồng thuận của nhân dân tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Trung ương, Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 24/5/2011 của Tỉnh ủy nên đã tập trung được các nguồn lực và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Sau 10 năm thực hiện diện mạo nông thôn của huyện có sự thay đổi mạnh mẽ: Tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối ổn định (tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 15,88%); cơ cấu kinh tế chuyển đổi tích cực chuyển dịch từ Thương mại – Dịch vụ: 27%, Công nghiệp – Xây dựng: 31%, Nông – Lâm – Thủy sản: 42% sang Thương mại – Dịch vụ: 36%, Công nghiệp – Xây dựng: 37%, Nông – Lâm – Thủy sản: 27%; Giá

trị sản phẩm trên đơn vị diện tích đất sản xuất nông nghiệp đạt 290,7 triệu đồng/ha (không bao gồm lâm nghiệp - thủy sản), tăng 6,46 lần so với năm 2010; Tổng giá trị sản xuất đạt 9.813 tỷ đồng, tăng 4,36 lần so với năm 2010; Giải quyết việc làm trung bình 3.254 người/năm; Tỷ lệ lao động qua đào tạo 62,37%; Đời sống vật chất và tinh thần người dân được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn 43,58 triệu đồng/người/năm (gấp 4,2 lần so với năm 2010); tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm còn 1,58% (giảm 6,02% so với năm 2010); 100% số xã đạt chuẩn NTM và hoàn thành 9 tiêu chí huyện nông thôn mới, cảnh quan khang trang, môi trường “xanh – sạch – đẹp”.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành thực hiện Chương trình:

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, với mục tiêu xây dựng nông thôn của huyện phát triển theo quy hoạch, có hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ và đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài; môi trường cảnh quan xanh - sạch - đẹp, an toàn; các bản sắc văn hóa tốt đẹp của huyện được bảo tồn và phát huy; chất lượng hệ thống chính trị cơ sở được nâng cao, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Ninh Hải đã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Trung ương, các Bộ ngành, Huyện ủy đã ban hành nghị quyết lãnh đạo, quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện. Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện (BCĐ) ban đầu được thành lập do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm trưởng ban, sau khi củng cố, kiện toàn hiện Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cấp huyện, xã được hợp nhất thành Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 do đồng chí Bí thư Huyện ủy trực tiếp làm Trưởng Ban chỉ đạo; Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện được thành lập do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện kiêm Phó ban BCĐ xây dựng NTM làm Chánh Văn phòng. Trong quá trình tổ chức thực hiện, BCĐ đã bám sát hướng dẫn của TW, sự chỉ đạo của tỉnh, nghị quyết của Huyện ủy, kế hoạch của UBND huyện để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao; Đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, thành lập các tổ công tác, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Để tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu nghị quyết đề ra, sau 05 năm thực hiện Huyện ủy Ninh Hải đã tổ chức sơ kết đánh giá những kết quả đã đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân để từ đó đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện giai đoạn tiếp theo. Trên cơ sở đó HĐND, UBND huyện đã cụ thể hoá thành những nghị quyết, chương trình, kế hoạch ... để làm cơ sở cho các ban ngành huyện và các địa phương tổ chức thực hiện.

2. Công tác lập kế hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch:

Tập trung chỉ đạo các xã thực hiện lập quy hoạch NTM đảm bảo chất lượng, phù hợp với điều kiện thực tế và định hướng phát triển kinh tế – xã hội của xã, huyện, đến năm 2012 hoàn thành phê duyệt 8/8 xã về Quy hoạch nông thôn mới và Đề án xây dựng Nông thôn mới. Công tác điều chỉnh quy hoạch cũng được huyện quan tâm chỉ đạo. Huyện Ninh Hải đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận phê duyệt Quy hoạch vùng huyện tại Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025 và Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 13/11/2020 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện nông thôn mới huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đến năm 2040. Các Quy hoạch nêu trên, UBND huyện đã thực hiện công bố, công khai rộng rãi trên cổng thông tin điện tử của huyện, cổng thông tin điện tử của tỉnh và thực hiện niêm yết bản đồ quy hoạch đúng quy định, đồng thời quản lý xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt.

3. Về xây dựng hạ tầng nông thôn:

- Giao thông: năm 2011, tổng số km được nhựa hóa, bê tông hóa đường liên thôn, liên xã, đường ngõ xóm... 131,29 km, đạt 27,65%. Được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, các ngành, cùng với sự đóng góp của các tập thể, cá nhân và nhân dân trên địa bàn huyện đến nay tổng số km được nhựa hóa, bê tông hóa đường liên thôn, liên xã, đường ngõ xóm... 385,51 km, đạt 89,33% (tăng 254,22 km so với năm 2010), cụ thể: Đã tổ chức thực hiện bê tông, nhựa hóa (hoặc bê tông hóa) đạt 100% (45,91 km) tuyến đường từ trung tâm xã đến đường huyện đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm; tổ chức thực hiện cứng hóa đạt 93,20% (70,4 km/75,54 km) đường trục thôn, đường liên thôn được cứng hóa; tổ chức thực hiện cứng hóa đạt 84,91% (163,76 km/192,87 km) đường ngõ xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa; tổ chức thực hiện cứng hóa đạt 89,74% (105,19 km/117,21 km) đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa.

- Thủy lợi: năm 2011, hệ thống thủy lợi có 03 hồ cấp nước, 02 trạm bơm, 30 km/150,6 km kênh mương được kiên cố hóa. Đến nay hệ thống thủy lợi của các xã được thiết kế và xây dựng phù hợp với mạng lưới thủy lợi chung của huyện và theo quy hoạch, 91,95 km/150,6 km kênh mương được kiên cố hóa và cơ bản đáp ứng tưới tiêu cho 100% diện tích đất sản xuất nông nghiệp (100% kênh cấp I (19,6 km), 66,62% kênh cấp II (70,85 km/106,35 km), 01 trạm bơm và 6,1% kênh thủy lợi cấp III (1,5 km/24,65 km) được nâng cấp, kiên cố đảm bảo phục vụ tưới tiêu. Diện tích sản xuất nông nghiệp được tưới chủ động đạt 100% (6.586,5 ha/6.586,5 ha), tiêu nước chủ động cho 8.312,21 ha/8.458,03 ha, đạt 98,28%). Xây dựng đê, kè đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên tai, đời sống nhân dân trên địa bàn toàn huyện đáp ứng yêu cầu về dân sinh và phòng chống thiên tai tại chỗ.

- Điện: trên địa bàn huyện đã có 165,299 km đường dây trung áp, 190,135 km đường dây hạ áp, 655 trạm biến áp với tổng công suất 50.846,5 kVA. Các công trình hệ thống điện trung áp liên xã đầu tư trên địa bàn huyện đồng bộ với hệ thống điện các

xã theo quy hoạch, đảm bảo cấp điện an toàn đạt tiêu chuẩn và đảm bảo nhu cầu sử dụng điện, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đến nay đã có 100% thôn, khu phố và 99,92% hộ dân sử dụng điện lưới Quốc gia.

- Trường học: năm 2011 chưa có xã nào đạt chuẩn quốc gia về giáo dục. Sau khi triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo, quy mô, mạng lưới trường lớp được phủ kín, cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập. Đội ngũ giáo viên đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, chất lượng giáo dục các cấp học được nâng lên. Hiện nay cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học về cơ bản 8/8 xã đáp ứng cho hoạt động giáo dục, có 34/36 trường học các cấp (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) đạt chuẩn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia, chiếm 94,4%, trong đó có 18 trường được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định công nhận trường đạt chuẩn toàn diện. Đối với tỷ lệ Trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia, có 3/3 trường đạt 100% gồm: Trường THPT Ninh Hải; Trường THPT Tôn Đức Thắng; Trường THPT Phan Chu Trinh). Đến nay, 100% xã đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục Trung học cơ sở đúng độ tuổi và xóa mù chữ.

- Hạ tầng thương mại nông thôn: Các xã trên địa bàn huyện đều đã quy hoạch xây dựng hệ thống chợ nông thôn với 08/08 chợ trung tâm xã và các chợ thôn. Ngoài ra, bằng các nguồn vốn của các doanh nghiệp, sơ sở đã đầu tư phát triển các địa điểm buôn bán như: Bách hóa xanh, Điện máy xanh, cửa hàng tiện ích, các cơ sở phân phối hàng hóa, điểm dừng chân giới thiệu sản phẩm... đã đáp ứng nhu cầu buôn bán trao đổi hàng hóa và tiêu thụ nông sản. 08/08 xã có điểm phục vụ bưu chính đều đảm bảo cung ứng tốt các dịch vụ về bưu chính, viễn thông; Đài truyền thanh xã và 100% số thôn trong xã đều có tối thiểu 01 cụm loa hoạt động tốt. Trên địa bàn huyện không có hộ ở nhà tạm, nhà dột nát, tỷ lệ nhà ở vùng nông thôn đạt chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng đạt 95,17% (22.543 hộ/23.687 hộ).

- Cơ sở vật chất văn hóa: hầu hết các xã đều đáp ứng cơ bản các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động văn hóa của địa phương như: Hội trường đa năng, sân bãi phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao... và hiện nay các địa phương đang tiếp tục đầu tư, bổ sung hoàn thiện thêm các thiết chế cần thiết để đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định mới. Hiện có 40/40 thôn đã hoàn thành xây dựng và triển khai thực hiện hương ước, quy ước phù hợp với thực tế của từng địa phương. Hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa luôn được chú trọng.

4. Về phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân:

Song song với việc xây dựng cơ sở hạ tầng, Ninh Hải cũng xác định phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển công nghiệp, dịch vụ nhằm nâng cao thu nhập cho người dân là nội dung cốt lõi trong xây dựng NTM, cụ thể:

Huyện đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng

NTM. Đến nay, trên địa bàn Huyện đã từng bước hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ gắn với du lịch; cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch theo hướng phát huy lợi thế và có giá trị kinh tế cao; các hình thức tổ chức sản xuất tiếp tục đổi mới.

Trong 10 năm qua trên địa bàn huyện triển khai 46 mô hình sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp như: trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, diêm nghiệp. Nhiều mô hình được nhân rộng như: Mô hình sản xuất muối trái bạt; Mô hình cánh đồng lớn; Mô hình tưới tiết kiệm; Mô hình chuyển đổi cây trồng; Mô hình trồng tỏi, nho an toàn; Mô hình nuôi bò sinh sản. Sử dụng các trang thiết bị máy móc vào sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, nuôi trồng, khai thác, diêm nghiệp). Hiện nay toàn huyện có 196 máy (trong đó: 86 máy làm đất, 24 máy gặt đập liên hợp, 86 máy xay xát), sử dụng máy dò ngang trong khai thác thủy sản (hiện nay có 290 chiếc), sử dụng 06 máy thu hoạch muối tạo sản phẩm có chất lượng, năng suất, giá thành cao hơn so với sản xuất theo kiểu truyền thống. Huyện đang tích cực triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm, phát triển các sản phẩm OCOP đã đạt được trong năm 2020 (nâng chất lượng các sản phẩm 3 sao lên 4 sao, 4 sao lên 5 sao); đưa chương trình OCOP đi vào chiều sâu, gắn phát triển nông nghiệp với các ngành kinh tế khác, tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng nhãn hiệu tập thể và xúc tiến thương mại cho nhóm sản phẩm tiềm năng chưa được cấp bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.

Ninh Hải hiện đang phát triển đa dạng các loại hình du lịch như: Du lịch sinh thái (vườn Quốc gia Núi chúa), Du lịch tâm linh, lướt ván diều, du lịch trải nghiệm nông thôn, khu nghỉ dưỡng cao cấp Amanoi, nhiều tour tuyến bước đầu hình thành và hấp dẫn du khách, phát huy hiệu quả. Ninh Hải hiện đang tập trung kêu gọi để mở rộng đầu tư khu du lịch ven biển Ninh Chữ, Hòn Đỏ, vịnh Vĩnh Hy, các mô hình du lịch trải nghiệm như Vườn Quốc gia Núi Chúa, Vườn Nho Thái An, trang trại Cừu Xuân Hải; các loại hình dịch vụ du lịch khác, các điểm dừng chân và hệ thống nhà hàng, khách sạn.

Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt trên 43,58 triệu đồng/người; Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,58%; Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 98,32%; 90,2% học sinh sau khi tốt nghiệp THCS được học lên phổ thông hoặc học nghề; Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 91,22%. Hệ thống chính trị xã đạt trong sạch, vững mạnh. Tình hình an ninh, trật tự xã hội ở các địa phương được đảm bảo ổn định; Đến hết năm 2020 trên địa bàn huyện không còn xã thuộc diện xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự.

5. Về phát triển Văn hóa- Y tế- Giáo dục - Môi trường:

- Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, nâng cao chất lượng hoạt động thể dục – thể thao, thông tin: nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về văn hóa, tiếp tục triển khai tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, trang thiết bị thể dục, thể thao. Tổ chức

tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, chú trọng các loại hình đặc trưng, truyền thống của huyện để giữ gìn, phát huy. Duy trì và phát triển các giá trị văn hóa tâm linh, văn hóa dân gian.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 29-NQ/TW (khóa XI), gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Thường xuyên bồi dưỡng, chuẩn hóa nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý, giáo viên. Khuyến khích xã hội hóa đầu tư phát triển giáo dục ở các cấp học với chất lượng cao. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo. Quy mô, mạng lưới trường lớp được phủ kín. Cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập. Đội ngũ giáo viên đạt chuẩn về trình độ chuyên môn. Chất lượng giáo dục các cấp học được nâng lên. Công tác khuyến học, khuyến tài phát triển đều khắp các thôn, khu phố. Các mô hình dòng họ, gia đình, đơn vị học tập được quan tâm xây dựng, nhân rộng. Đảm bảo cơ sở vật chất và các điều kiện dạy và học. Phần đầu huy động ra lớp trên 99,5% học sinh tiểu học; 98,5% học sinh trung học cơ sở; duy trì vững chắc huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đạt 68%.

- Trung tâm Y tế huyện Ninh Hải đã được Sở Y tế ban hành Quyết định số 1842/QĐ-SYT ngày 27/5/2019 về việc xếp hạng Trung tâm Y tế huyện Ninh Hải là Bệnh viện hạng III, đảm bảo các yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị và cán bộ; 100% trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và công tác dân số. Đến năm 2020, có 08/08 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Hiện nay tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 91,22% (84.586 người/92.720 người).

- Đến năm 2020, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh trên địa bàn nông thôn đạt 99,59% (24.991hộ/25.095hộ); tỷ lệ hộ dân ở nông thôn sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung đạt 91,03% (22.844hộ/25.095 hộ) 100% các cơ sở sản xuất kinh doanh (2.877 cơ sở/2.877 cơ sở) trên địa bàn đã nghiêm túc chấp hành nội dung trong hồ sơ cam kết bảo vệ môi trường, phân loại và xử lý chất thải theo quy định, chấp hành đúng các nghĩa vụ về bảo vệ môi trường; tỷ lệ hộ có nhà tiêu đạt 92,33% (23.171 hộ/25.095 hộ); nhà tắm đạt 92,33% (23.171 hộ/25.095 hộ); bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 93,58% (23.484 hộ/25.095 hộ) và đảm bảo 3 sạch đạt 93,15% (23.375 hộ/25.095 hộ); tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường đạt 89,11% (2.250 hộ/2.525 hộ), chuồng trại chăn nuôi của các hộ gia đình đều nằm tách biệt, độc lập riêng khu ăn ở sinh hoạt. Tăng cường quản lý nhà nước quản lý môi trường các vùng thủy sản, cơ sở sản xuất giống thủy sản, môi trường biển, khu dân cư.

6. Về hệ thống chính trị và an ninh, quốc phòng:

Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức chính trị - xã hội các cấp, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân các cấp được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đào tạo, bồi dưỡng chuẩn

hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức công vụ. Chú trọng rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao hoạt động mô hình “một cửa”, “một cửa liên thông”. Quy trình giải quyết công việc được công khai, minh bạch, chỉ số hài lòng của người dân đạt trên 90%. Các tổ chức đoàn thể tích cực phát huy vai trò của mình đặc biệt là trong công tác xây dựng NTM ở các lĩnh vực được phân công.

Thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, tư tưởng, văn hóa, thông tin, truyền thông, an ninh mạng, an ninh nông thôn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định. Bảo đảm an toàn tuyệt đối các cơ quan của Đảng, chính quyền, các mục tiêu trọng yếu, các sự kiện trọng đại diễn ra hàng năm. Các đợt cao điểm đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và đảm bảo trật tự an toàn giao thông được triển khai có hiệu quả. Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" với nhiều mô hình mới được phát huy, góp phần phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Bộ trí Công an chính quy tại 8/8 xã, nâng cao chất lượng tham mưu cấp ủy, chính quyền và xử lý kịp thời các vấn đề về an ninh trật tự tại cơ sở. Đến hết năm 2020 trên địa bàn huyện không còn xã thuộc diện xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:

1. Danh hiệu thi đua

Năm	Danh hiệu thi đua	Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
2014	- 34/42 Tập thể Lao động Tiên tiến (đạt 80%). - Cờ thi đua UBND tỉnh.	Quyết định 1982/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của CT. UBND huyện. Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 27/01/2015 của UBND tỉnh.
2015	- 40/42 Tập thể Lao động Tiên tiến (đạt 95%). - Cờ thi đua Chính phủ.	Quyết định 2755/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 của CT. UBND huyện. Quyết định số 525/QĐ-TTg ngày 21/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
2016	- 40/42 Tập thể Lao động Tiên tiến (đạt 95%). - Cờ thi đua tỉnh.	Quyết định 1546/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của CT. UBND huyện. Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 15/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.
2017	- 40/42 Tập thể Lao động Tiên tiến (đạt 95%). - Cờ thi đua tỉnh.	Quyết định số 1311 ngày 07/12/2017 của UBND huyện Ninh Hải. Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Hình thức khen thưởng

Năm	Hình thức khen thưởng	Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
2011	Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh	QĐ số 211/QĐ-UBND ngày 24/01/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh.
2012	Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh	QĐ số 316/QĐ-UBND ngày 28/01/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh.
2013	Bằng khen Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.	QĐ số 1553/QĐ-TTg ngày 04/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
2014	Huân chương lao động hạng ba	Quyết định số 1723/QĐ-CTN ngày 24/7/2014 của Chủ tịch nước.
2020	Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh	Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 30/6/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Dịch Covid)
		Quyết định số 1651/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (dân quân tự vệ giai đoạn 2017-2020)



CHỦ TỊCH

Th. Phú
 Nguyễn Thành Phú

XÁC NHẬN UBND TỈNH NINH THUẬN